

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

<p>ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม</p>	<p>ประเด็นในการมีส่วนร่วม มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. การกำหนดเป้าหมาย รูปแบบ และแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม จังหวัดชัยนาท๒. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์๓. การจัดทำคลังสื่อความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม๔. การอบรมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม๕. หลักสูตรการฝึกอบรมครูผู้สอน เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม หน่วยงานในจังหวัดชัยนาท๖. การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม๗. กำหนดหลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญ เรียงความ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม๘. การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ เพื่อการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ชาติไทย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม๙. การเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และกระตุ้นจิตสำนึกในความรักและภูมิใจในชาติไทย๑๐. การกำหนดตัวชี้วัด วางแผนงานติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม ของจังหวัดชัยนาท๑๑. การจัดทำรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน
<p>สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม</p>	<p>ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาททุกท่าน๓. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท (ฝ่ายทหาร)๔. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท๕. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท๖. ปลัดจังหวัดชัยนาท๗. ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท๘. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท๙. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยนาท

	<p>๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท</p> <p>๑๒. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ศูนย์ชัยนาท) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท</p> <p>๑๓. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท</p> <p>๑๔. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชัยนาท</p> <p>๑๕. ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชัยนาท</p> <p>๑๖. วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท</p> <p>๑๗. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท</p> <p>๑๘. ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท</p> <p>๑๙. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท</p> <p>๒๐. พัฒนาการจังหวัดชัยนาท</p> <p>๒๑. นายอำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๒๒. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท</p> <p>๒๓. นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท</p> <p>๒๔. ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท</p> <p>๒๕. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท</p> <p>๒๖. รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท</p> <p>๒๗. ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดชัยนาท</p> <p>๒๘. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.ชัยนาท</p> <p>๒๙. ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ศธจ.ชัยนาท</p> <p>๓๐. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.ชัยนาท</p> <p>๓๑. นายธนบดีพิพัฒน์ ดำนิล ศึกษาานิเทศก์ ศธจ.ชัยนาท</p> <p>๓๒. นางสาวเกษรา ภัทรเดชไพศาล ศึกษาานิเทศก์ ศธจ.ชัยนาท</p>
<p>ผลจากการมีส่วนร่วม</p>	<p>ผลจากการมีส่วนร่วมทำให้ได้แนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม จังหวัดชัยนาท มีคลังสื่อความรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม</p>
<p>การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน</p>	<p>ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการศึกษาหรือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กทุกคนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และมีศีลธรรม สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ มีจิตสำนึกรักความเป็นไทยมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองและสถาบันสำคัญของชาติและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ</p>



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท Chainat Provincial Education Office

จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ ๗๓/๒๕๖๗ | วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ศรจ.ชัยนาท

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม จังหวัดชัยนาท
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗



วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (๔๐๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานจังหวัดชัยนาท ในฐานะกรรมการและเลขานุการ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมี นายวิทยา ขพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ทำหน้าที่เลขานุการ เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม จังหวัดชัยนาท งบประมาณสำหรับการขับเคลื่อน ของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย และดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอขอของงบประมาณ และขออนุมัติโครงการต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป